



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrd@parliament.go.th

ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. อังกฤษ

- อังกฤษเลือกตั้งทั่วไป

๒. สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

- อาเซอร์ไบจานเลือกตั้งประธานาธิบดี

๑. ฮังการี : ฮังการีเลือกตั้งทั่วไป (๒๓ เมษายน ๒๕๖๑)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ ฮังการีได้จัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นโดยผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการซึ่งประกาศโดยสำนักงานการเลือกตั้งแห่งชาติ (National Election Office) คือ พรรค Fidesz ของนาย Viktor Orbán นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน วัย ๕๔ ปี ได้รับชัยชนะไปอย่างท่วมท้นติดกันเป็นสมัยที่ ๓ ด้วยคะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ ๔๙.๕ ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ ส่งผลให้พรรค Fidesz ได้รับจัดสรรที่นั่งในสภาไปมากที่สุด และในครั้งนี้นี้ยังมีชาวฮังการีเรียนมาใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นจำนวนสูงขึ้นไปจนถึงร้อยละ ๖๙.๓ อีกด้วย อย่างไรก็ตาม จากผลการนับคะแนนในเบื้องต้นปรากฏว่า พรรคชาตินิยมฝ่ายขวา Jobbik ได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับที่สอง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๐ โดยในครั้งนี้พรรค Fidesz จะร่วมจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับ พรรคพันธมิตรขนาดเล็ก Christian Democrats ซึ่งทั้งสองพรรคได้ที่นั่งในสภาร่วมกันมากถึง ๑๓๓ ที่นั่ง จากทั้งหมด ๑๙๙ ที่นั่ง หรือคิดเป็นจำนวน ๒ ใน ๓ ของที่นั่งทั้งหมด ดังนั้น สัดส่วนที่นั่งดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นการกระจายอำนาจการปกครองให้กับทั้งนาย Orbán และพรรค Fidesz ได้เป็นอย่างดี

ในด้านนโยบายของนาย Orbán ที่เห็นได้ชัดเจนในช่วงที่บริหารประเทศที่ผ่านมา คือ การต่อต้านผู้อพยพพลัดถิ่นโดยในปี ๒๕๕๘ ได้มีการสร้างรั้วกันบริเวณเขตชายแดนเพื่อเป็นการปกป้องประเทศและคริสเตียนยุโรปจากศัตรูภายนอก ซึ่งเป็นแนวทางหลักสำคัญที่นาย Orbán ให้น้ำหนักเนื่องจากได้ให้มุมมองความเห็นไว้กับหนังสือพิมพ์ฝ่ายรัฐบาลว่า หากผู้อพยพพลัดถิ่นจำนวนมากไหลทะลักเข้ามาในประเทศ จะส่งผลกระทบต่อทำลายระบบเศรษฐกิจของฮังการีในขณะนี้ซึ่งกำลังดำเนินไปอย่างมีเสถียรภาพและมีอัตราการว่างงานที่ลดลง

อย่างไรก็ดี พรรคฝ่ายค้านมีความวิตกกังวลต่อผลการเลือกตั้งของฮังการีในครั้งนี้ โดยเกรงว่าจะเป็นการให้อำนาจแก่นาย Orbán ในการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ และส่งเสริมให้เกิดการแบ่งแยกกลุ่มชนมากขึ้น รวมทั้งเป็นการให้อำนาจกับตัวบุคคลมากกว่าอำนาจรัฐ นอกจากนี้ ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ ยังทำให้นาย Gabor Vona หัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน Jobbik ตัดสินใจลาออกหลังจากมีการคาดการณ์ว่าพรรคจะได้จัดสรรที่นั่งประมาณ ๒๖ ที่นั่ง ทั้งนี้ นาย Vona ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า เป้าหมายของพรรค Jobbik ในการชนะการเลือกตั้งและการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในรัฐบาลไม่บรรลุผล เนื่องจากพรรค Orbán ได้รับชัยชนะไปอีกสมัยหนึ่ง ในขณะที่ผู้นำของสหภาพยุโรป มองว่า ชัยชนะครั้งใหญ่นี้จะเป็นการเร่งให้เกิดระบบชาตินิยมฝ่ายขวาในกลุ่มประเทศยุโรปกลางอื่นๆ โดยเฉพาะโปแลนด์และออสเตรีย และยังเป็น การเพิ่มความกังวลต่อประเด็นความร่วมมือและการประสานกันในสหภาพยุโรปด้วย

ทั้งนี้ นาย Konrad Szymanski รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของโปแลนด์ ซึ่งเป็นทูตสันติสัญญาอาร์ชบิชอปในสหภาพยุโรปได้แสดงความเห็นว่า ผลการเลือกตั้งของฮังการีเป็นการยืนยันถึงนโยบายการออกจากข้อบังคับของยุโรปกลาง ซึ่งนโยบายเป็นอิสระดังกล่าวไม่ใช่การต่อสู้กับฝ่ายใดแต่เป็นการพัฒนายุโรปกลางให้ไปในทางสร้างสรรค์และเป็นพันธมิตรที่ดีกับสหภาพยุโรปต่อไป

สำหรับนาย Orban ซึ่งบริหารประเทศในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีฮังการีมายาวนานถึง ๘ ปี ได้สานต่อนโยบายของโครงการภาคต่างๆ มากมาย อาทิ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน องค์กรธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ พลังงาน การก่อสร้าง และภาคการท่องเที่ยว ในขณะที่นาย Orban เองยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นสำคัญว่าให้การสนับสนุนประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียมากเกินไป แม้ว่าเขาจะกล่าวว่าย่ำหลายครั้งถึงปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีต กรณีนาย George Soros นักธุรกิจชาวอเมริกันเชื้อสายฮังการีที่เข้ามาก้าวร้าวการเมืองของฮังการีและชี้นำพรรคฝ่ายค้านเสรี ซึ่งขณะนั้นพรรค Jobbik เป็นหนึ่งในพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

ที่มา: irishtime.com (๘ เมษายน ๒๕๖๑)

<https://www.rferl.org> (๙ เมษายน ๒๕๖๑)

www.electionguide.com

๒. สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน : อาเซอร์ไบจานเลือกตั้งประธานาธิบดี (๒๔ เมษายน ๒๕๖๑)

เมื่อวันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในแถบเทือกเขาคอเคซัส (ตั้งอยู่บริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างทวีปยุโรปตะวันออกกับเอเชียตะวันตกเฉียงใต้) ได้จัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีขึ้น โดยผลการเลือกตั้งซึ่งประกาศโดยนาย Mazahir Panahov ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งปรากฏว่า นาย Ilham Aliyev วัย ๕๖ ปี จากพรรครัฐบาล New Azerbaijan Party ได้รับคะแนนนำสูงเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๙ ทำให้ชนะเลือกตั้งในตำแหน่งประธานาธิบดีอาเซอร์ไบจานต่อไปเป็นสมัยที่สี่ แม้ว่าพรรคฝ่ายค้านจะออกมาคว่ำบาตรการเลือกตั้งในครั้งนี้ โดยอ้างว่า นาย Aliyev ใช้อำนาจเผด็จการในการระงับความขัดแย้งทางการเมือง ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งรายงานว่ามีชาวอาเซอร์ไบจานมาก ถึงประมาณร้อยละ ๗๕ มาใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ และยังไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับความผิดปกติใดๆ

นาย Aliyev ได้ออกมากล่าวขอบคุณชาวอาเซอร์ไบจานกว่าร้อยละ ๘๐ ที่ให้การสนับสนุนและมาลงคะแนนเสียงเพื่อเสถียรภาพ ความมั่นคง และการพัฒนาของประเทศ อย่างไรก็ตาม นาย Aliyev และกลุ่มผู้สนับสนุนได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาต่างๆ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเลือกตั้งและการใช้กำลังเพื่อกำจัดความขัดแย้งทางการเมือง สำหรับนาย Aliyev ได้รับเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นเวลาเพียง ๒ เดือน ก่อนที่บิดา คือ นาย Heydar Aliyev ที่ทำหน้าที่ปกครองประเทศมายาวนานกว่า ๑๐ ปี ได้เสียชีวิตลง ต่อมา นาย Aliyev ได้สร้างฐานอำนาจทางการเมืองจากการลงประชามติ ๒ วาระสำคัญ ได้แก่ ในปี ๒๕๕๒ ให้ยกเลิกข้อจำกัดวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี ๒ ปี และในปี ๒๕๕๙ กำหนดให้ขยายวาระการดำรงตำแหน่งออกไปเป็น ๗ ปี

นอกจากนี้ นาย Aliyev ยังถือได้ว่าเข้ามาบริหารประเทศโดยยึดหลักการบริหารและสร้างสมดุลทางการเมืองระหว่างฝ่ายอดีตสหภาพโซเวียตและยุโรปตะวันตกด้วย โดยจะเห็นได้ชัดในส่วนของนโยบายที่เกี่ยวกับพลังงานซึ่งอาเซอร์ไบจานเคยได้ประโยชน์เป็นรายได้มหาศาลจากการส่งออกน้ำมัน ก่อนที่

ราคาน้ำมันดิบจะตกต่ำลงในช่วงสามปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ค่าเงินและเศรษฐกิจของอาเซอร์ไบจานตกต่ำลงตามไปด้วย

ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งครั้งนี้ แม้ว่าจะมีผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีถึง ๖ คน หากแต่นักวิเคราะห์ยังคงมองว่าไม่ใช่คู่แข่งที่แท้จริงกับนาย Aliyev และในส่วนของผู้กำกับดูแลการเลือกตั้ง องค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป หรือ Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) เป็นหนึ่งในผู้แทนสำคัญที่เข้ามาทำหน้าที่สังเกตการณ์การเลือกตั้งของอาเซอร์ไบจานในครั้งนี้อย่างดี โดยจะมีกำหนดแถลงข่าวถึงผลการสังเกตการณ์การเลือกตั้งให้กับสื่อมวลชนต่อไปอีกครั้งหนึ่ง

หมายเหตุ : สำหรับรายงานผลการสังเกตการณ์การเลือกตั้งในขั้นต้น (OSCE Preliminary Conclusions) สามารถสืบค้นได้ที่ <https://www.osce.org/odihr/elections/azerbaijan/376570?download=true>

ที่มา: <https://www.washingtonpost.com> (๑๑ เมษายน ๒๕๖๑)
<https://www.reuters.com> (๑๑ เมษายน ๒๕๖๑)
www.electionguide.com

นางสาวชญชนม์ นาทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๒๔ เมษายน ๒๕๖๑